
รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอมะขาม 
เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชนในระดับพื้นท่ีอำเภอมะขาม 

ครั้งท่ี 1/2566 
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2566 ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม 

 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายวีระ  พวงพู   นายอำเภอมะขาม 
2. นายวิทยา  วารนิช   สาธารณสขุอำเภอมะขาม 
3. นายบัญชา  ภิรมณจิตร  กูภัยสวางกตัญู 
4. นางสุดใจ  พานทอง   พัฒนาการอำเภอมะขาม 
5. นายยงยุทธ  อ่ิมผอง   ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอมะขาม 
6. นางรำพึง  ยุติวงษ   ประธานสตรีอำเภอมะขาม(แทนนายกเทศมนตีเทศบาลมะขาม) 
7. นางสาวณภัทร  วารีจันทร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นางสาวณัจยา  เกียรติเกษม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
9. นายพงษชัย  สิทธิมาลัยรัตน  เกษตรอำเภอมะขาม 
10. นางสาวกัญธนิศ  กิติมาลา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
11. นางสาวยศนันท  ทองทับ  ผูประสานงาน สพป.จบ.2 
12. นางปยนุช  อุษณวศิน  ทองถิ่นอำเภอมะขาม 
13. นายกฤษณ  บุญโยประการ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
14. นายศุภกิจ  เฉลิมกิตติชัย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
15. นางจรรยา  กงทิพย   เจาพักงานสาธารณสุขอาวุโส 
16. นายอภิชาติ  อภิกรกวี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
17. พ.ต.ท.วิชิต  ดาวแจม  รอง ผกก.ป.สภ.มะขาม 
18. นางสาวสุชัญญา  อังสุพันธโกศล   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
19. นายประกิต  สุทธิธรรม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
20. นางสาวพัชรี  เผยสงา  เจาพักงานสาธารณสุขอาวุโส 
21. นางสาวณัฎ    ผูอำนวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
22. นางสาววัลยา  บุญอากาศ  ครูโรงเรยีนมะขามสรรเสริญ 
23. นายศุภกร  อนุวรรณ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
24. นางสาวกิตติมา  ฉลองธรรม  เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
25. นางสาวกานตธิดา  จักรวาพันธสิงห   ปลัดอำเภอมะขาม 
26. นายวิชา  พุทธศรี   ปศสุัตวอำเภอมะขาม (แทน) 
27. นางสาวรวินทรัตน  เรืองศรี  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
28. นายจักรกฤษฏ  โพธิ์ศรี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
29. นายมะโน  รัตนธรรม  เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
30. นางสาวรัตนา  ศรีประทุม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 
 



เริ่มประชุม เวลา 9.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายวีระ พวงพู วันนี้เปนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หรอืที่เรียกวา พชอ. เพื่อ

ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในของพี่นองประชาชนในพื้นที่ของอำเภอ มีคำสั่งอำเภอ  
ป 2562 นายอำเภอเปนประธาน ผู อํานวยการโรงพยาบาลมะขามเปนรองประธาน 
สาธารณสุขอำเภอเปนกรรมการและเลขานุการ และปลัดอำเภอสำนักงานเปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการรวม อำนาจหนาที่คือดำเนินการเปนไปตามเปาหมายแนวทางการทำงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีนองในพื้นที่อำเภอมะขาม สำหรับแผนงานโครงการ
เปาหมายการพัฒนาใหเหมาะสมกับขอเท็จจริง ขับเคลื่อนการดำเนินการตามเปาหมาย และ
จากทางที่คณะกรรมการสนับสนุน เสนอแนะ คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและหนวยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ผสานงานความรวมมือของ
คณะกรรมการ พชอ. ซึ่งคณะกรรมการมีหนาที่ติดตามประเมินผล เนื่องดวยเราไดแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดนี้มาได 5 ปแลว จำขอใหเราทบทวนรายชื่อคณะกรรมการใหมอีกครั้งหนึ่ง
ใหเหมาะสม  

ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และการปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด เปนเรื่องที่เราตองรวมมือกันแกไขปญหา ที่ผานมามีกิจกรรมรวมกันพัฒนา
คุณภาพชีวิตกับคณะสงฆโดยเจาคณะอำเภอ คือ ไดสรางบาน ซอมบาน ใหแกผูยากไร 
ปงบประมาณนี้ตำบลไดรับการชวยเหลือจากองคกรชุมชนที่เปนองคกรในสังกัดของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยที่ซอมบานในวงเงิน 20,500 บาท ที่ตำบลปถวี 33 
หลัง ที่ตำบลมะขาม 30 หลัง ในสวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีคณะสงฆมารวมทานจะเปนผู
มีสวนรวมหรือเปนเจาภาพรวม ในวันอาทิตยน้ีเราไดรับเงินซอมบานจากเหลาการชาด
จังหวัดกสองหลัง หลังละ 50,000 บาท จึงหาเครือขายรวมดำเนินการไดแกคณะสงฆโดย
เจาคณะอำเภอ วัดจันทรแสงศรีทานมารวมโครงการ 10,000 บาท และจะดำเนินการมอบ
บานในวันอาทิตยที่จะถึงนี้ เวลา 14.00 น. ในการมอบบานน้ีไดเชิญทานผูวาราชการจังหวัด
มารวมงานดวย และไดพูดคุยกับทานเจาคณะอำเภอดวย และไดทราบวาพระสงฆทำหรือ
ชวยเหลือโครงการไดอยางไรบาง เหลากาชาดจังหวัดมอบทุนใหอำเภอคัดเลือกมา 30 ทุน 
บานาหลังที่ส่ีและหลังที่หากําลังดำเนินการอยู งบประมาณหาหมื่นบาท และคณะสงฆอีก
ประมาณสามหมื่นบาท ไดความรวมมือจากตำรวจ ตชด. ไปรวมสราง หลังที่หกที่ตำบลอาง
คีรี คณะสงฆรวมสรางประมาณหนึ่งหมื่นบาท และไดรับการสนับสนุนเงินจากศาลหลักเมือง
จันทบุรีมาสี่หมื่นบาทเปนคาวัสดุอยางเดียว ในปจจุบันไดมอบกฎหมายใหคณะสงฆไดมสีวน
รวมในการชวยเหลือชุมชน ตัวอยางอำเภอแกงหางแมวจะเขียนปายโครงการวา บานพระทำ 
ในการดำเนินงานชวยเหลือสรางบานใหผูยากไรนั้นหากปลูกสรางอยู ในที่ดินของคนอื่นเนี่ย
จะตองไดรับการยินยอมหรืออนุญาตจากเจาของที่ดิน เพราะบางรายอาจกลัววาจะมายึด
ที่ดินของเขา ทำใหไมไดรับความยินยอมกับเจาของสถานที่ในการซอมแซม ตอเติมสิ่งตางๆ 
ตางจากการดำเนินการของกระทรวง พม. ที่เปนองคกรชุมชน การดูแลคุณภาพชีวิตจริงๆ มี
งบประมาณเพียง 20,500 บาท ซึ่งสามารถชวยเหลือไดตามอัตภาพเพียงเทานั้น ซึ่งเราก็มี
องคกรท่ีเขมแข็งในระดับพื้นที่ชวยผลักดันการดำเนินงานทุกตำบล  

 



ระเบีบยวาระที่ 2 ติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
  ไมม ี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจงเพื่อทราบจากผูรับผดิชอบงาน 
 3.1 การดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ และกลุมเปราะบาง ตามแนวคิดของสุขเพียงพอ ชะลอชรา 

ชีวายืนยาว 
นายวิทยา  วารนิช  ขอทบทวน พชอ. คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และมีอีกระดับหนึ่ง

คือ พชต. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล หรือจะเรียกอีกแบบหนึ่งวาเปน
คณะอนุกรรมการก็ได และคณะกรรมการนี้จัดตั้งเมื่อป 62 จึงเรียนปรึกษาทานประธาน 
และคณะกรรมการวาควรจะปรับปรุงเพิ่มเติมหรือไมอยางไร คณะกรรมการเราไมมีการ
ประชุมกันประมาณ 3 ป เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด19 ซึ่งกอนนั้นกิจกรรมที่เรา
ดำเนินการก็คือการลงเยี่ยม นําทีมโดยทานนายอำเภอรวมกับทางกาชาดอำเภอ ลงเยี่ยมใน
กลุมผูปวยติดบานติดเตียง แลวก็หยุดการออกเยี่ยมในพื้นท่ีตั้งแตมีการระบาดของโรคโควดิ-
19 คณะกรรมการทานใดมีขอเสนอเพ่ิม เติม สามารถแนะนำเพ่ิมเตมิได  

นายวีระ  พวงพู คณะกรรมการที่เราตั้งตองใหหลากหลาย โดยใหมีตัวแทนในแตละหนวยงาน เชน นายก
สมาคมคนเดียว หัวหนาสวนราชการ ภาคเอกชน อสม. กลุมที่เกี ่ยวของเรื่องของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สตรี กูภัยในพ้ืน สถานศึกษา ชุมชน กิจกรรมเราขาดความตอเนื่อง
ไปชวงโควิด สาเหตุดวยกลัววาจะนำโรคภัยไขเจ็บไปสูกลุมผูปวยที่ตองไปเยี่ยม ภายหลัง
สถานการคลี่คลายก็เริ่มออกเยี่ยม มีสวนหนึ่งที่ทางการแพทยออกมาเย่ียมคนที่อายุเกินรอยป  
ผมไดไปเยี่ยมพบปะใหกําลังใจในชวงโควิด ทุกทานสามารถแนะนำเพิ่มเติมไดในสวนตางๆ 
แจงในที่ประชุม รวมถึงเรื่องของคำสั่งที่ตองการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมดวย 

นายวิทยา  วารนิช  ประเด็น พชอ. คือ ประเด็นที่เปนปญหาดานคุณภาพชีวิต ไมไดมองวาเปนดานสาธารณสุข 
เทานั้น แตจะมองเปนภาพรวมทุกดานทั้งหมด ทําอยางไรใหประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอ
มะขามมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งจะแกปญหาพรอมกันในหลายๆ หนวยงาน หลายๆ กระทรวง 
ยกตัวอยางเชน พชอ. ที่เห็นไดชัดเจนที่สุดท่ีคือชวงสามปท่ีผานมา คือ พชอ. เปนประเด็น 
เห็นชัดมากภายใตการบัญชาการของทานนายอําเภอ ทุกหนวยงานชวยกันหมดทุกกระทรวง 
รวมกันแกปญหาเรื ่องโควิด19 และปญหาดานสุขภาพอื ่นๆ ไมใหกระทรวงสาธารณสุข 
จัดการอยูฝายเดียว ประเด็นการดำเนินงาน ป  66 ทาวความที่มาที่ไปของประเด็น ตามหลัก 
จะตองใหแตละหนวยงานเสนอปญหาขึ้นมา วามีประเด็นอะไรบางแลวมาคัดเลือกกันในที่
ประชุม แต 3 ปที่ผานมาไมมีการประชุมเนื่องดวยสถานการณโควิด จึงเสนอปญหาเดิม 1.
เรื่องคณุภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 2.เรื่องการปองกันแกไขปญหายาเสพติด  

ที่ประชุม  รับทราบ 
นางสาวกิตติมา ฉลองธรรม ชี้แจงเรื่องการดําเนินงานของผูสูงอายุ คนไทยเขาสูชุมชนผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบ 

เมื่อป 2565 และในป 2566 ทางรัฐบาลไดเล็งเห็นปญหาในอนาคตวาตอไปผู สูงอายุ
ประเทศไทยจะเปนครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด จึงมีการมอบนโยบายของขวัญปใหม
สำหรับผูสูงอายุ ซึ่งนโยบายจะรวมถึงการดําเนินงานชุมชนที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส และกลุมเปราะบาง ในเรื่องของชุมชนมีนโยบายที่ทางรัฐบาลประกาศมาเมื่อป 
2565 จนถึงป 2569  โดย 7 กระทรวงรวมกันในการขับเคลื่อนและผลักดันเรื่องของชุมชน
ที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ ตองขอความรวมมือจากคณะกรรมการทุกคนชวยกันพัฒนา การ



ดำเนินการ เรื่องของความมีสวนรวมในสังคม สุขภาพแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย พัฒนาทักษะ
ดิจิตอลและวัฒนธรรม เปนแนวคิดของผู สูงอายุเรื่องของการพัฒนาชุมชนที่เปนมิตรกับ
ผูสูงอายุและผูพิการ ทางกรมอนามัยมีเกณฑในการพัฒนาขึ้นม 8 องคประกอบ ในเรื่องของ
องคประกอบที ่1-8 ตองผานอยางนอย 60% ใชเกณฑมาตรฐานของ WHO เรื่องของชุมชน
ที่เปนมิตร ประกอบดวยเรื่องของอาคารสถานที่นะคะ ระบบขนสงและยานพาหนะ ที่อยู
อาศัย การมีสวนรวมในสังคม การใหความเคารพและยอมรับ และการมีสวนรวมในฐานะ
พลเมืองการจัดจางงาน ซึ่งตอนนี้ก็มีผูสูงอายุบางทานที่ยังมีศักยภาพ ไมวาจะเปนพยาบาล 
เปนหมอ หรือเปนครู ก็มีการจางงานเพิ่ม หลังจากเกษียณอายุราชการ เรื่องของการสื่อสาร 
การใหขอมูล และการบริการชุมชนและพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่ง 8 ดานนี้ก็จะมีรายละเอียดลง 
ลงไปอีก ในสวนของอนุกรรมการที่จะตองลงไปทำงานจริงๆ ในชุมชนตามขั้นตอนของกรม
อนามัย แลวชุมชนเปนผูประเมินขึ้นไป 
ตัวอยางชุมชนเมืองพัทยา เม่ือป 57 ของชุมชนพัทยานะคะ ก็ทํา MOU กับกรมอนามัย ศูนย
อนามัยที ่6 ชลบุรี รายละเอียดพ้ืนฐานไมวาจะเปนอาคารสถานที่ ทางลาด สวนใหญตอนนี้มี
แลว ดานทางข้ึนปมทุกปมมี ศูนยราชการ หองน้ำสำหรับผูสูงอายุ อยากใหทุกๆ ที่ชวยดูวามี
ไหม ถาทำไดก็อยากใหเปนหองน้ำสำหรับผูสูงอายุเพราะหองน้ำผูสูงอายุเนี้ยประตู ประตูจะ
สำคัญคือจะตองเปนประตูบานกวางเพื่อใหรถเข็นสามารถเขาไปได ก็วันนี้ขอความรวมมือ
เรื่องของถนน ทางมาลาย ทางเทศบาลก็ไดมีการตีมีเสนทางมาลาย ที่จอดรถผูสูงอายุ เชน 
หนวยราชการอาจจะมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือผูสูงอายุใกลๆ ตรงประตูทางเขาแลวก็ตี
เสนใหเปนที่จอดรถผูสูงอายุหรือผูพิการในการสะดวกลงไปใชบริการ ตัวอยางของชุมชน
พัทยาทางขึ้นจากบันไดจะมีทางลาดขึ้นอันนี้บางสวนก็คือไดทำไปเยอะแลว หนวยราชการ
เองก็ไดมีการปรับปรุงไปบางแลว ท่ีจอดรถ ทางเทา มีทางระบายน้ำ ปรับชมุชนมีปายจราจร
ที่เหมาะสม ที่อยู อาศัยเราอาจจะมองวามันเปนเรื่องของบานเขา เราจะไปทำอยางไรได 
เบื้องตนเจาหนาที่ทานใดพบวาก็มีการสรางบานก็อยากใหออกแบบลักษณะที่ผูสูงอายุใชได
ในระยะยาว เชน ทางลาด สวมก็เปนมีราวจัด ถาทำแลวเราก็ทำใหเขาใชไดในระยะยาว ใน
เรื่องของกิจกรรมชมรมของเรา โรงเรียนผูสูงอายุที่เดนๆ ของเราก็จะเปนเทศบาลมะขาม
เมืองใหม สามารถขอมาดูงานได โดยเทศบาลมะขามเมืองใหมเปดเปนโรงเรียนผูสูงอายุ
สมบูรณแลว มีกิจกรรมผูสูงอายุมารวมตัวกัน มีการถายทอดความรู กิจกรรมการที่เห็นชัดก็
จะเปน กศน. ท่ีเอาฝายชาวบานเขาไปสอนหรือศูนยเด็กเล็ก จะเอาปราชญชาวบานก็คือ
ผูสูงอายุที่ยังมีศักยภาพ มีความรู เขาไปสอนกิจกรรมใหกับคนในชุมชน หรือเด็ก หรือใน
โรงเรียน นี่ก็จะเปนกิจกรรมของผูสูงอายุที่ทางชุมชนพัทยาทำ ทางลาดเดินขึ้น เราจะเริ่มไป
เร็วๆ นี้ เรื่องของการจางงานท่ีบางทานยังมีศักยภาพ ไมวาจะเปนครู เปนพยาบาล เปนหมอ 
หรือทานใดท่ีเปนท่ีปรกึษา ถึงจะแบบเกษียณออกไปแลว แตยังมีความสามารถ เราก็สามารถ
นำมาชวยงานไดในตรงนี้คะ เปนการจางงานทําใหสูงอายุมีคุณคาในตัวเอง เรื่องของการ
สื่อสารขณะนี้ที่จะเขามาคือพวกแอปพลิเคชั่นตางๆ ที่ผูสูงอายุเองตองใช ซึ่งเปนการจัดอบรม
ทางการศึกษาหรือทางศนูยศึกษานอกโรงเรียนหรือชุมชนหรือเทศบาลสนใจ ในเรื่องของการ
อบรมผูสูงอายุการใชโทรศัพทมือถือ. การโหลดแอป. การใชดิจิทัลเพิ ่มเติมความรู การ
รวมกลุมทําดอกไมจัน รวมกลุมเยี่ยมบาน ผูสูงอายุที่ไมสามารถออกมาได กลุมติดบานติด
เตียง ก็มีการรวมกลุมของชมรม ตอนนี้ของชมรมเทศบาลมะขามเมืองใหม เทศบาลมะขาม 



และเกือบจะทุกชมรมผูสูงอายุก็มีการเยี่ยมบานแบบนี้ คือ คนที่ยังเดินได ยังแข็งแรง ก็ไป
เย่ียมคนท่ีเดินไมได ไมแข็งแรงที่บาน เพ่ือเสริมสรางกําลังใจซึ่งกันและกันในชุมชน เรื่องของ
บริการสาธารณสุขก็จะมีเรื่องของการคัดกรองสุขภาพใหกับผูสูงอายุ เดี๋ยวจะพูดถึงอีกวาเรา
ตองทําอะไรบางในดานสุขภาพ ตัวนี้ก็สามารถดาวนโหลดคูมือในคิวอารโคดเอกสาร สวนใน
สาธารณสุขก็จะดําเนินการดานสุขภาพควบคูไปกับชุมชนนะคะ ตอนนี้นะคะ จากนโยบาย
รัฐบาลดวยเนอะ ก็เปนของขวัญปใหมดวย แลวก็ เปนการดําเนินการตอเนื่องมาจากเรื่องของ
ชมรมผูสูงอายุนะคะ ก็คือ คัดกรองสุขภาพผูสูงอายุทั้งระบบ ระบบการดูแลกํากับติดตาม
ขอมูลนะ คอื การคัดกรองแบบถดถอยรอบดาน ซึ่งทางสาธารณสุขก็ไดทํารวมกับ อสม.  คัด
กรอง ลงขอมูลผาน smart อสม. สวนผูสูงอายุก็สามารถทําไดดวยตนเองผานแอปพลิเคชัน 
Blue Book โดยผูสูงอายุสามารถดาวโหลดแลวก็เขาไปทดสอบตัวเองวาอยูระดับไหนผาน
แอปพลิเคชัน Blue book มี 3 สวน คือ ผูสูงอายุทําเอง หรือเจาหนาที่ประเมิน และ อสม 
ประเมนิผานแอปพลิเคชัน smart อสม. ก็ได  

เรื ่องที่ 2 ที่ทางสาธารณสุขไดประสานความรวมมืออยูในเรื่องของการคัดกรอง 
ประสานงานกองทุน สปสช ผานองคการปกครองสวนทองถิ่นในเรื ่องของการสนับสนุน
แวนตาและผาออมผูใหญสําหรับผูสูงอายุหรือผูปวยติดเตียง ผูพิการนะคะ แวนตามีหลาย
ทองถ่ินก็เริ่มทําแลว ในเรื่องของการวัดสายตาใหผูสูงอายุโดยจางแบบเอกชนมาวัดใหแลวก็มี
การตัดแวน ทางทองถ่ินสามารถเบิก สปสช. ได ซึ่งแวนตาราคาจะอยูประมาณ 500 บาทตอ
ชิ้น ไมวาจะเปนเอียงเปนสั้น เปนยาวนะคะ ก็สามารถตัดและเบิกได กรณีถาผูสูงอายุไม
สะดวกในการมารับบริการในการตรวจทาง สปสช. ก็เปดโอกาสใหทางชุมชนทองถิ่นสามารถ
เบิกคารถ จางรถไปรับมาจากบานเพื่อมาคัดกรองตรงไดเชนกัน ในสวนของผาออมขณะนี้มี
หลายแหงที่สอบถามมา คิดวาสาสุขเปนคนแจกซึ่งที่จริงแลวเปนงบของกองทุน สปสช. โดย
ขอรับไดที่เทศบาล เทศบาลเองจะมีกองทุน Long Term Care สำหรับผูสูงอายุที่คัดกรอง
มาแลวพบถดถอย 9 ดานควรไดรับผาออม หรือกั้นปสสาวะไมอยู ไมวาจะเปนผูสูงอายุ ผู
พิการ กลุมเปราะบาง ที่ตองใชผาออมทางทองถิ่นก็สามารถเขาระบบเพื ่อขอรับได ทาง 
สปสช. ก็จะจัดสรรให 3 ชิ้น/คน/วัน  
ในเรื่องของกองทุน สปสช. ที่สนับสนุน สวนที่ 3 เรื่องการใหบริการฟนเทียม และรากฟน
เทียม ถาผู ส ูงอายุที ่เราตรวจสุขภาพพบมีปญหาเรื ่องฟนสามารถเขาร ับบริการไดที่ 
โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง มีบริการใหเลือกบริการทําฟนเทียมและรากฟนเทียม การดูแล
สุขภาพชองปากใหกับผูสูงอายุ เนื่องจากผูสูงอายุจะมีเรื ่องปญหาการบดเคี้ยว ฟนอาจจะ
เหลือนอย ทําใหสุขภาพไมดี เคี้ยวอะไรก็ลําบาก ก็สามารถรับบริการและใหคําปรึกษาไดที่
โรงพยาบาลทุกแหงเชนกันโดยไมเสียคาใชจาย โดยทางโรงพยาบาลจะทําเรื่องเบิกจายกับ 
สปสช. เอง  

เรื่องที ่4 คือการพัฒนามาตรฐานคลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน หลังจากที่เรา
คัดกรองผูสูงอายุ 9 ดานไปแลว จะรูวามีปญหาในเรื่องสุขภาพดานใดบาง เชน ชองปาก หรือ
มีปญหาปวดขอเขา หรือมีความพิการดานไหน ก็จะสงเขาคลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาล ซึ่ง
โรงพยาบาลมะขามจะเริ่มเปดใหบริการปหนาแบบเต็มรูปแบบ เชิญผูรับผิดชอบงานคลินิก
ผูสูงอายุจากโรงพยาบาลมะขามพูดถึงเรื่องการดําเนินการคลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาลที่
กําลังทําอยู 



นางสาวณัจยา เกียรติเกษม ในสวนของคลินิกผูสูงอายุเปนนโยบายที่รัฐบาลบอกภาวะของผูสูงอายุที่อาจจะ
เปนปญหา รวมถึงการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ในสวนของการเปดดําเนินการใหเปด
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 คิดเราสามารถเปดไดไมนาเกินตนเดือนเมษายน ขอเตรียม
ในเรื่องของการจัดตั้งคลินิกกอน เพราะในสวนของการจัดตั้งคลินิกอาจจะตองเตรียมในเรื่อง
ของบุคลากร เรื่องของบุคลากรขณะนี้ผูอำนวยการโรงพยาบาลมะขามกำลังไปเรียนในเรื่อง
ของผูสูงอายุโดยตรง ซึ่งตองใชเวลาในการเรียนก็จะเปนชวงๆ แลวก็ในสวนของคลินิก
ผูสูงอายุเปดดําเนินการ เริ่มแรกในวันศุกรชวงเชากอน ในสวนของตําบลที่คัดกรองผูสูงอายุก็
แลวเจอปญหาจะเอาเขาคลินิกผูสูงอายุจะเปนวันไหนบาง เราจะทําแผนรวมกัน วาจะให
ตําบลไหนมากอน หรือวาจะจัดลําดับความสําคัญของผูสูงอายุที่ๆมีปญหามากกอน แลวเอา
มาเขาคลินิก และรับไดวันละกี ่คน การประเมินเบื้องตนจากตําบลตองนํามาประเมินที่
โรงพยาบาลซ้ำอีกที โดยเฉพาะในเรื่องของสมองเสื่อม ในระบบของเราก็คือดูแลปองกัน
ผูสูงอายุไมใหเกิดปญหาตอไปในอนาคต ไมวาจะเปนในเรื่องของแผนไทย กายภาพ การ
ปองกันการพลัดตกหกลม เรื่องของสมองเสื่อม ในเรื่องของดานจิตใจโดยเฉพาะในเรื่องของ
ภาวะซึมเศราและภาวะเสี่ยงตอการฆาตัวตาย ซึ่งก็สําคัญอีกจุดนึงของผูสูงอายุ เพราะเราเจอ
ปญหาผูสูงอายุเปนซึมเศราจำนวกมาก จากการคัดกรองในคลินิกตางๆ ในโรงพยาบาลและ 
ถาสมมติวาในชุมชนคัดกรองเบื้องตนแลวเจอในเรื่องของซึมเศรา ถานำเขาคลินิกสูงอายุแลว
ก็ดูแลรักษา ก็จะไมมีปญหาในเรื่องของผูสูงอายุที่ทํารายตัวเอง ฆาตัวตายเพราะปญหาที่เรา
เจอก็คือเปนผูสูงอายุที่ฆาตัวตายสําเร็จ แลวก็พยายามทํารายตัวเองในกลุมผูสูงอายุ รวมถึง
การใหความรูกับญาติก็เปนจุดสําคัญ ท่ีจะเจอหลักๆ คอื การลื่นพลัดตกหกลม กระดูกสะโพก 
ลำดับที่สองก็คือภาวะซึมเศราท่ีเจอในผูสูงอายุจํานวนมาก ลำดับที่ 3 คอื ภาวะสมองเสื่อมที่
เจอในผูสูงอายุ คนไขมีภาวะสมองเสื่อมจะมีอาการทางจิตเวชนํามาซึ่งญาติไมคอยเขาใจ 
คลินิกผูสูงอายุจะตองดําเนินการในเรื่องของการสงเสริมเรื่องของการดูแลใหกับญาติดวย 
สวนในเรื่องของผูสูงอายุที่มีการใชยาหลากหลายจะอยูในคลินิกผูสูงอายุ สามารถสงผูสูงอายุ
ที่มีปญหาดานตางๆ เขามาได สวนในบุคลากรสหวิชาชีพมีพรอมแลว สวนบุคลากรพยาบาล
ที่จะตองไปเรียนเฉพาะทาง 4 เดือน แลวก็วางแผนไวแลววาจะตองมีการสงตอไปเรียนเรื่อง
ของผูสูงอายุโดยตรงเพ่ือจะไดมีความรูในการดูแลผูสูงอายุตอไป  

นายวีระ  พวงพู  เพิ่มเติมเรื่องของผูสูงอายุผูพิการเปราะบางหรือกลุมนักเรียนเนี่ย สภากาชาดไทยจะมีหนวย
ทันตกรรมเคลื่อนที่ขอมาที่จันทบุรีเนื่องดวยทางจังหวัดอุดรไมพรอมดำเนินการ ซึ่งจะมา
เดือนพฤษภาคมเปนเวลาหนึ่งสัปดาห จึงตอบมะขามพรอมดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 
เปดรับบริการวันละ 100 คน ใหบริการ 7 อยาง ไดแก 1.อุดฟน 2.ขูดหินปูน 3.ถอนฟน  
4. ตรวจสุขภาพชองปาก 5.เคลือบฟลูออไรด 6.เคลือบปดหลุมรองฟน 7.บูรณะฟนดวยเร
ซิ่น คือ เรื่องฟนปลอมนี่แหละ อยากใหจัดคิววันตำบลไหนมา และอยากใหทางทองถ่ินบริการ
รับสงไดหรือไม เพราะชวงฤดูผลไมในสวนก็คงจะยุง รวมถึงนักเรียนดวย ใหบริการไดวันละ 
100-120 คนได โดยไมคิดคาบริการ เปนการใหบริการเคลื่อนที่จากสภากาชาดไทย จึงแจง
ที่ประชุมทราบ 

นางสาวณภัทร  วารีจันทร นโยบายดานการดําเนินงานยาเสพติด เปนแบบบูรณาการในปงบประมาณ 2566 
มีการขับเคลื่อนมาสักระยะหนึ่งแลว จากทางที่จังหวัดไดเรียกประชุมแตละหนวยงาน ซึ่ง
ขณะนีแ้ผนการดําเนินงานที่มีการแจงใหทราบแลว ก็จะตาม Flow สามารถสแกน QR code



เอกสารทั้งหมดได มีการประกาศคณะกรรมการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดไปแลว เมื่อวันท่ี 
20 กันยายน 2565 ซึ่งเราจะตองมีการจัดตั้งศูนยคัดกรอง ขณะนี้ศูนยคัดกรองของอําเภอ
มะขามไดจัดตั้งไปแลวทุกตําบล โดยศูนยคัดกรองจะตั้งอยูที่ รพ.สต. และในพื้นท่ีตําบลไหนท่ี
มีหลาย รพ.สต เชน ตำบลมะขาม ก็จะตั้งอยูที ่ รพสต.มะขาม ตําบลปถวี จะจัดตั้งอยู ที่     
รพ.สต. ปถวี ตําบลฉมัน ก็จะตั้งท่ี รพ.สต สมัน อีกสวนหนึ่งคอืการจัดต้ังศูนยฟนฟูสภาพทาง
สังคมจะเปนหนาที ่ของมหาดไทยซึ ่งได ร ับการจ ัดตั ้งเร ียบรอยแลว หัวขอประกาศ
คณะกรรมการการบําบัดฟนฟูเรื่องของการจัดตั้งรับรองคุณภาพศูนยคัดกรอง เราไดมีการนํา
บุคลากรที่เกี่ยวของไปรับการอบรมเรียบรอยแลว สําหรับการปฏิบัติงานในศูนยคัดกรอง ซึ่ง
ศูนยคัดกรองนี้มีหนาท่ีรับบุคคลที่มีความเสี่ยงจากกํานัน ผูใหญบาน หรือทางตํารวจ ฝาย
ปกครอง อสม หรือแมกระทั่งพอแมผูปกครองนํามาเอง มายังศูนยคัดกรอง ใหพวกเราคัด
กรองวาเปนผูใช ผูเสพ หรือผูติด พอแยกเปนผูใช ผูเสพ ผูติดแลวก็จะสงตอเพื่อบําบัดรักษา 
อยางเหมาะสมตอไป  
ศูนยคัดกรองจะประกอบไปดวย หัวหนาศูนยคัดกรอง เจาหนาที่สาธารณะสขุ และบุคคลที่ได
ผานการอบรม ซึ่งอำเภอมะขามผานการอบรมตามตําบลที่แจงไปแลว ประกอบดวยตำารวจ
กํานัน ผูใหญบาน อสม รวมวอบรมดวย ซึ่งเขากําหนดวาตองมีอยางนอย 5 คนตอศูนย ซึ่ง
เราไดทําการจ ัดตั ้งไปเร ียบรอยแลวนะคะ ก็ในคําส ั ่งที่ให ไปจะเห็นนะคะว ามีคําสั่ง
คณะอนุกรรมการปองกันแกไขปญหายาเสพติด และคำสั่งจัดตั้งศูนยคัดกรอง ในอนาคตเรา
อาจจะมีการเพ่ิมเจาหนาที่ในศูนยคัดกรองก็ได ซึ่งเราอาจจะตองมีการอบรมเพื่อใหความรูแก
เจาหนาที่ที่จะสามารถใชแบบคดักรองได แบบคัดกรอง V2 คือแบบคัดกรองผูใช ผูเสพ ผูติด 
เปนแบบที่ไมยาก อาจจะมีการเพิ่มบุคลากรในศูนยของเราในอนาคตเพ่ือสามารถทำแทนกัน
ไดเวลาที่ทานใดไมอยู และศูนยคัดกรองของเราไดเปดดําเนินการไปแลว ภายใน 3 ป จะตอง
ไดรบัการตรวจรับรองคุณภาพดวย วาศูนยคัดกรองผานเกณฑมาตรฐาน เชนเดยีวกับโรงบาล
ที่ติองผานมาตรฐาน HA ยาเสพติด ศูนยคัดกรองจะตองถูกประเมินเหมือนกัน อุปกรณใน
ศูนยคัดกรอง มีหองเปนสองสวนตัวมิดชิด มีชุดทดสอบสารเสพติด ที่วัดอุณหภูมิ ที่วัดความ
ดัน และระบบสนเทศ คือ เวลาที่เราจะรับสงขอมูล สงตอขอมูล หรือแมกระทั่งเวลาคัดกรอง
เปนผูใช ผูเสพ ผูติด แลวจะตองบันทึกขอมูลการคัดกรอง การบันทึกขอมูลผูเสพติดที ่ผาน
การบําบัดโดยสถานพยาบาล จะทําใหพวกเรารู ขอมูลและมีการสงตอขอมูลกันได นี่เปน
เก่ียวกับการจัดตั้งศนูยคัดกรอง  
หัวขอเรื ่องถัดไปเปนประกาศเกี ่ยวกับคณะกรรมการบําบัดและฟ นฟูยาเสพติดเรื ่อง
หลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขการจัดตั้งรับรองคุณภาพศูนยฟนฟูสภาพทางสังคม ซึ่งผูที่เกี่ยวของ
ก็จะเปนของทางกระทรวงมหาดไทย ทราบวาทานปลัดก็ไดทําการจัดตั้งศูนยฯ ไปเรียบรอย
แลว หลังการบําบัดฟนฟูแลวหนาที่ของการติดตามเปนหนาท่ีของทุกฝายไมวาจะเปนทาง
สาธารณสุข หรือจะเปนทางศูนยฟนฟูสภาพทางสังคมของมหาดไทย แลวแตความเหมาะสม
ใครบางที่มีสวนเกี่ยวของในการฟนฟูสภาพทางสังคมหลังการบําบัด ประกอบดวยกระทรวง
สาธารณสุข มหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงมนุษย และอีกสวนหนึ่งก็คือ ปปส. ในพ้ืนที่ จะใหการสนับสนุน 
หัวขอเกี่ยวกับรางกฎหมายเกี่ยวกับปริมาณยาเสพติดประเภทตางๆ กําลังจัดทำขึ้น การ
โฆษณาก็เชนกัน อนาคตเขาบอกวาจะมีการโฆษณาเกิดขึ้น ซึ่งการโฆษณาหมายถึงการ



กระทําไมวาจะดวยวิธีใดที่ทําใหประชาชนในพื้นที่ของเรารับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการกําจัด
ฟนฟูยาเสพติด ไมวาจะเปนภาพ เสียง สื่อตางๆ เปนเครื่องหมายตางๆ เมื่อประชาชนเห็น
แลวสามารถทราบวามีเปนการบําบัดฟนฟู ไปทําอะไรไดที่ไหนอยางไร  
จากที ่จ ังหวัดเรียกประชุมเมื ่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2566 จะเห็นวา flow ของการ
ดําเนินงาน ประกอบไปดวยใครบาง เปาหมายของการบําบัดรักษาสวนที่เกี่ยวของก็จะมี
สาธารณสุข ปกครอง สถานพินิจ กรมราชทัณฑ ที่จะเขามาเกี ่ยวของในการดําเนินงาน
บําบัดรักษาฟนฟูผูเสพผูติด จะเห็นไดวามีทุกหนวยงานเขามาเกี่ยวของ โดยการติดตามจะ
เปนบทบาทหนาที่ของสวนรวมที่เราจะตองดําเนินการรวมกัน การติดตามจะตองติดตาม 
ภายใน 1 ป อยางนอย 4 ครั้ง คอื หลังจากที่ออกไปแลว 1 เดือน 3 เดือน 6 เดอืน และ 12 
เดือน ถาติดตามครบ 4 ครั้ง ตามเกณฑก็จะถือวาติดตามผาน 
ระบบ บสต. ผูที่เกี่ยวของจะเปนเจาหนาที่สาธารณสุข กรมการปกครอง เจาหนาที่ตํารวจ ที่
จะสามารถดูเขาไปดูขอมูลไดตามสวนที่เกี่ยวของ ทุกหนวยงานท่ีมีรหัสสามารถเขาไปดูได ซึ่ง
การออกรหัสใหทางเจาหนาที่ท่ีเปนแอดมินระดับอําเภอ คือสาธารณสุขซึ่งสามารถออกรหัส
ใหได ถาหนวยงานใดที่เกี่ยวของเพิ่มเติมบุคลากรในการเขามาดูรายงาน ก็จะสามารถ ขอ 
username ไดคะ  
การบําบัดรักษา มาตรา 114 จะเขาที่ศูนยคัดกรอง ไมวาจะเปนฝายปกครอง ทหาร ตํารวจ 
หรือใครที่สงมานะคะ ตามมาตรา114 ตองเขาศูนยคัดกรองเทานั้น เขาสูกระบวนการที่เปน
เพื่อแยกวาเปนผูใช ผูเสพ หรือผูติด แลวสงไปรักษาฟนฟูตามกระบวนการที่เหมาะสม ตาม 
เชน ผูเสพ ผูติด สงสถานพยาบาล ถาเปนผูติดหนักมากจะพิจารณาสงตอ ถาเปนผูที่สมัครใจ
ตามมาตรา 113 สามารถเดินเขามาบําบัดแบบสมัครใจไดเลยที่สถานพยาบาล หลังจากการ
บําบัดรักษาฟนฟูเสร็จไมวาจะเปนดวยระบบสมัครใจ หรือ ระบบที่มาดวยมาตรา 114 ถา
ไดรับความรวมมือดี ผานเกณฑจะมีใบประกาศให แตถาสมมุติวาไมใหความรวมมือในการ
บําบัดรกัษาจนครบจะมีหนังสือแจงกลับไปยังเจาหนาท่ีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเพื่อ
ดําเนินคดีตามกฎหมาย  
มีเจาหนาที่ตํารวจมาสอบถามขอมูลผูปวยแยกระดับ 3 สี เขียว เหลือง แดง ที่สำนักงาน
สาธารณสุขจึงแจงใหไปสอบถามขอมูลกับทางโรงพยาบาลมะขาม จึงอยากพูคุยเพื่อติดตอ
ประสานงานระบบขอมูลตางๆ วาจะขอขอมูลไดที่ไหนอยางไร  
การพัฒนาบุคลากรเปนเรื่องถัดไปที่ตองทํา คือ เรามีการสงบุคลากรไปรับความรูในการจัดตั้ง
ศูนยฯ ของสาธารณสุขในพื้นที่เปนศูนยคัดกรอง หรือแมกระทั่งการทําแผนใหเจาหนาที่
สาธารณสุขไปอบรมเพื่อสามารถเปนผูใหการบําบัดรักษาฟนฟูได มีการทําแผนสงเจาหนาท่ี
ไปสถาอบรมที่สถาบันธัญลักษณ สําหรับผูที่มีการผานการอบรมมาแลวอาจจะตองไปฟนฟู
ดวย และสิ่งสุดทายตองมีการกํากับติดตาม ซึ่งเราอาจจะมีการประชุมคณะ พชอ. ครั้งที่ 2 
เพื่อมาชี้แจงผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ  
การจัดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อใหทุกฝายที ่มีสวนเกี ่ยวของ ไมวาจะเปน
มหาดไทย ตำรวจ หรือทางพัฒนาชุมชน และสวนที่เก่ียวของ จะไดมาพูดคุยเกี่ยวกับบทบาท 
การจัดการขอมูล การทำอะไรรวมกัน จุดเนนของการดําเนินงานยาเสพติดของป 66 มี
อะไรบาง จะมีการจัดตั้งศูนยคัดกรอง มีสถานพยาบาลที่จะตองเปดในการใหบริการ สำหรับ
ผูปวยยาเสพติดผูปวยจิตเวชและยาเสพติด เราก็มีแลว สถานฟนฟูสภาพทางสังคมก็จัดตั้ง



แลว ส ิ ่งที ่เราจะตองทำถัดไปคือการดําเนินงานชุมชนบําบัดหรือ CBTx จะตองมีการ
ขับเคลื่อนตอไป กลไกการขับเคลื่อนของสวนกลางที่ใหวาจะตองทำอะไร ถาเปนระดับอำเภอ
จะตองมีศูนยฯ มีการบูรณาการการแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่ มีการประชุมประจำเดือน 
การดําเนินงานทูบีนัมเบอร เทศบาลตำบลอางคีรี จะมีการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอรวันขึ้น
ระดับชุมชนซึ่งกําลังดําเนินการอยู 
เชิญเจาหนาที่ทางโรงพยาบาลชี้แจงการดำเนินงานท่ีเก่ียวของคะ 

นางสาวณัจยา เกียรติเกษม ในสวนของผูปวยยาเสพติดที่เราแบงเกรดเปนสีเขียว สีเหลือง สีแดง บางคน
อาจจะไมใชเปนคนไขที่ใชยาเสพติดก็ได ดังนั้นคนไขที่เปนเขียวกับเหลืองเราจะไมไมใหขอมูล
กับตํารวจเพราะวามันจะเปนสิทธิของคนไข เพราะคนไขเปนคนไขจิตเวชที่ไมไดใชยาเสพติด
สวนคนไขที่ใชยาเสพติดแลวเปนสีแดงคือยังใชอยูจะใหขอมูลรายชื่อกับตํารวจ สวนคนไขจิต
เวชที่เปนสีแดงก็ใหเชนเดียวกัน เพื่อใหเจาหนาท่ีตำรวจแวะเวียนสังเกตุสถานการณวามี
ปญหาหรือไม แตทั้งน้ีทั้งนั้นถาเปนคนไขจิตเวชที่ไมใชยาเสพติดทางโรงพยาบาลจะไปติดตาม
เองในเรื่องของการกินยาตอเนื่องเพ่ือใหการกำเริบ เรื่องการใหขอมูลถาคนไขกลุมสีแดงจะให
เจาหนาที่ในโรงพยาบาลสงขอมูลใหทางตำรวจ ถามีผุปวยรายไหนที่เปนสีเหลืองแลวเปลี่ยน
ขยับข้ึนมาเปนแดงจะสงขอมูลเพ่ิมใหทันท ี 
ทางเจาหนาที่สาธารณสุขคาดหวังใหทาง สภอ. ชวยคือสีแดงสีแดงสวนใหญจะแจงจาก
1669 ใหนองพยาบาลหองฉุกเฉินออกพ้ืนที่ แตอยากใหทางเจาหนาที่ตำรวจไปชวยนำคนไข
มามาเพื ่อความปลอดภัยของบุคลากรเพราะผูปวยบางรายมีอาวุธ แมบางครั ้งเจาหนาที่
ตำรวจบอกวาใหโรงพยาบาลออกไปเพื่อใหอาการสงบ ไปฉีดยา บางครั้งเจาหนาที่สุขไปถึง
กอนแตทางเจาหนาที่ตำรวจยังไมไปถึง และตองไปกลับสองรอบเนื่องดวยมีผูปวยฉุกเฉินรออยู  
เจาหนาที่ตำรวจมีบทบาทในเรื่องของพนักงานเจาหนาที่ของกรมสุขภาพจิต เรื่อง พ. ร. บ. 
สุขภาพจิต ป 2551 ที่สามารถที่จะนําคนไขมาสูกระบวนการรักษาได ตำรวจก็คือพนักงาน
เจาหนาที่  
กาดำเนินงานชวงแรกที่ใหแยก สีเขียว เหลือง แดง ทางตำรวจจับคนไขที่เปนคนไขใชยาเสพ
ติดมา แตบางรายก็มาคัดกรองท่ีโรงพยาบาลแบบมัดมือชกแลวก็รับมาบําบัด มาคัดกรองแลว
ก็ไมไดบําบัด ติดตามไมได แจงรายชื่อไปทาง สภอ.มะขาม ก็ไมสามารถติดตามได บางรายก็
คือมาถึงก็โวยวายวาเอาเขามาทําไมไปบังคับเขามา ซึ ่งเขาไมไดใชแลว เราก็ไมทราบ
ขอเท็จจริง แตทั้งนี้ทั้งนั้นหากมกีารนำตัวมาที่มีการคัดกรองตรวจสารเสพติดนอกสถานท่ีแลว
ตองมาตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลดวย เพื่อใหเจาหนาที่หองปฏิบัติการตรวจยืนยันผลตรวจที่
แนนอน 
เรื่องท่ีจะฝากไว คือ เรื่องประเด็น พชอ. การปองกันแกไขปญหายาเสพติดที่พูดมาจะเปน
เรื่องของการบําบัดคนไข ประเด็นของยาเสพติดมันเริ่มตั้งแตกลุมวัยเด็ก ปญหาที่เจอก็คือแม
ตั้งครรภแลวใชยาเสพติดแลวก็เกิดปญหาในเด็ก ปญหาในโรงเรยีนไมวาจะเปนเด็กที่มีปญหา
ออทิสติก เด็กที่มีสมาธิส้ัน หรือเด็กที่มีพฤติกรรมกาวราว หรือแมแตเด็กที่ซึมเศราแลวฆาตัว
ตาย โรงเรียนมะขามสรรเสริญมีเด็กเปนซึมเศราจำนวนมากจากการรักษาของโรงพยาบาล
พระปกเกลา เด็กมีภาวะซึมเศราที่ตองรักษาจำนวนมาก แลวสวนนึงก็คือถาเราจะปองกันใน
เรื่องของยาเสพติดจริงๆ ทางโรงพยาบาลดูแลติดตามในเรื่องของพัฒนาการเด็กในโรงเรียน 
และแมตั้งครรภขณะใชยาเสพติดก็มีจำนวนไมนอยเชนกัน ขณะนี้ติดตามกลุมเด็กวามีปญหา



หรือไม พบวาเด็กมีปญหาเรื่องของพัฒนาการลาชาก็นำเขาสูกระบวนการรักษา เราไมไดดูแค
คนที่ใชยาแตดูถึงคนในครอบครัวดวย ปญหาเรื่องของการบําบัดคือใชทั้งสามีและภรรยา 
ดังนั้นการเลิกยาของเขาก็จะยาก บางรายที่สามีภรรยาใชยาและมีลูกหลายคนในบานนั้นจะ
เปนปญหาอยูหลายรายท่ีกําลังติดตามอยู รายที่ประสานเทศลาบแลวคือ ครอบครวัที่มีลูก 4 
คน ลูกคนหนึ่งเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกลาแลว ปญหาคือพอติดคุกเกี่ยวกับ
คดียาเสพติด สวนแมขณะน้ีมีอาการจัดอยูในกลุมสีแดง มีอาการทางจิตจนไมสามารถดูแลลูก
ได แตเหมือนตอนนี้เด็กจะมีปญหาทำรายตัวเอง ขอมูลยังไมชัดในเรื่องของการกินยาแตคิด
วาเด็กอาจจะทำรายตัวเองเพราะเอายาแมไปกิน มาเขารับการรักาที่โรงพยาบาลคิดวานา
จะตองให พม. ชวยรับไปไวที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะหหรือรับไวในสถานที่ที่เหมาะสม ใน
สวนของยาเสพติดในเรื่องของการบำบัดรักษา ไมวาจะเปนศูนยคัดกรองที่ หรือศูนยฟนฟู
สภาพทางสังคม อยากฝากใหแตละหนวยที่เก่ียวของชวยกันดูแล ในสวนของ พชอ. อยากให
มองในภาพท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 

นางสาวณัฎฐิญา สุขเสง่ียม ในโรงเรียนมะขามสรรเสริญ เรื่องภาวะโรคซมึเศราคะก็มีคุณครูเราเปนโรคซึมเศรา
นะคะ 2 คน และนักเรียนอีก 7 คน ในโรงเรียนจะมีครูแนะแนวที่ไดรับการอบรมมาเปนคน
คัดกรอง นักเรียนคนไหนที่เขาขายมีภาวะโรคซึมเศราก็สงตอไปที่ รพ.สต. หรือโรงพยาบาล 
โรคซมึเศราของภาคเรียนนี้โรงเรียนประจำจังหวัดมีนักเรียนท่ีเปนโรคซึมเศราแลวดื่มยาฆาตัว
ตายในในโรงเรียน และโรงเรียนประจำอำเภอเปนโรงเรยีนมัธยมดิ่งลงมาจากชั้น โรงเรียนเรา 
ตึกสูงสุดมี 4 ชั้น เราดำเนินการที่จะสรางตะแกรงปดบริเวณดานหนา ชั้น 3 และ ชั้น 4  
เพื่อปองกัน ในสวนของเด็กที่อยูกับคุณยาตายายการรับยาของเขาจะคอนขางลําบาก ครูตอง
ไปรับที่บานแลวพาไปที่โรงพยาบาล แลวพากลับมาที่โรงเรียน ท่ีบานเขาไมสามารถที่จะดูแล
ในเคสนี้ไดโรงเรียนก็ดำเนินการดูแลทันที อีกสวนหนึ่งก็เรื ่องของยาเสพติด เดิมตอนอยู
โรงเรียนเดิมจะมีการประสานไปที่วาการอำเภอ สถานีตำรวจ เทศบาลตำบล รวมถึง รพ.สต. 
ที่เก่ียวกับยาเสพติดทั้งโรงเรียน มีการสงตรวจ แตที่นั่นจะมีชุดตรวจสำหรับตรวจใหฟรี อยาก
ทราบวาที่นี่มีงบประมาณสำหรับนักเรียนสัก 500 คน ในการตรวจสารเสพติดหรือไม และ
เปดภาคเรียนที่หนึ่งปการศึกษา 2566 ประมาณตนเดือนพฤษภา ถามีงบเราก็จะดำเนินการ
ไดเลย 

นางสาวณภัทร  วารีจันทร ทางสาธารณสุขไมมีงบประมาณในการดำเนินการ การดำเนินการตางๆ สามารถขอ
งบจากกองทุนสุขภาพตำบล โรงเรียนสามารถของบสนับสนุนไดจากกองทุนสุขภาพตำบลที่
ตั้งอยูตำบลนั้นๆ ได โรงเรียนขะขามสรรเสริญเปนพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลมะขามเมืองใหม 
เรื่องการตรวจสารเสพติดใหหนวยงานตางๆ จะตองทำหนังสือแจงผานหนวยงานศูนยคัด
กรองอำเภอเทานั ้น ถาไมมีหนังสือแจงมาจะไมสามารถออกไปตรวจคัดกรองสารเสพติด
ใหกับหนวยงานนั้นได เรื่องชุดตรวจใหทางโรงเรียนประสานทางเทศบาลในพื้นที่เพื่อขอรับ
การสนับสนุน 

นางสาวณัฎฐิญา สุขเสงี่ยม เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566 เหตุเกิดที่หนาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ มีการลอซื้อ
ยาเสพติดบริเวณดานหนาโรงเรียน ถึงแมวามันจะเปนเวลา 16.30 น. เปนเวลาเลิกเรียน แต
ยังมีนักเรียนบริเวณหนาโรงเรียน การลอซื้อยาเสพติดซึ ่งมันทำใหไมปลอดภัย สำหรับ
นักเรียน หากมีการลอซื้อครั้งตอไปไมอยากใหมาบริเวณนี้อีก เพราะไมทราบวามีอาวุธหรือไม 
อาจเปนอันตรายตอเด็กนักเรียนได 



นายวีระ  พวงพู  เรื่องชุดตรวจสารเสพติดเราอาจจะขอทางจังหวัดแลวนำไปใชรวมกัน  
นางสาวณัฎฐิญา สุขเสงี่ยม สัปดาหนี้เปนสัปดาหสุดทายในการเรียน คาดวาจะตรวจหาสารเสพติดในนักเรียน

ชวงตนเดือนพฤษภาคม  
นายวีระ  พวงพู  เรื่องการตรวจหาสารเสพติด เมื่อตรวจเจอก็ไมไดจับดำเนินคดีแตจะเขาสูกระบวนการคัด

กรอง ในการคัดกรองนั้นก็พูดถึงเรื่องการแบงสีของผูปวย กลุมผูปวยสีแดงท่ีมีจิตเวชรวมดวย 
มีอาการคุงคลั่งก็จะมีทางเจาหนาท่ีตำรวจและทางโรงพยาบาลชวยกันดูแล ทางอำเภอก็จะมี
ปลัดอำเภอและเจาหนาที่ อส. เขาไปตอดตามผุปวยจิตเวชที่ที ่อยูบานและรักษาตัวอยู มี
ความกังวลเรื่องผุปวยที่ขาดยา หรือรักษาไมตอเนื่องอาจมีอาการกำเริบและทำรายครอบครัว
ได เขาใจเจาหนาที่ทางโรงพยาบาลที่ไดรับแจงเหตุใหออกพื้นที่ บางครั้งผูปวยคุมคลั่งอาจมี
อาวุธก็ไดอยางไรก็ใหประสานทางที่วาการอำเภอ ตำรวจ รวมออกพื้นที่ดวย จะไดชวยดูแล
ความปลอดภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดวย มีทานใดจะเสนอความคิดเห็นหรือไม 

นางสาวณภัทร  วารีจันทร ขอใหทางตำรวจชี้แจงการดำเนินงานที่เก่ียวของ  
พตท.วิชิต ผม พตท.วิชิต รองผูบังคับปราบปรามอำเภอมะขาม ยายมาปฏิบัติงานไดสัปดาหกวาๆ ยังไม

ทราบขอมูลพื้นฐานของที่นี่ เรื ่องของผูปวยจิตเวชมีโครงการใหตำรวจไปตรวจเยี่ยมดูแล
ผูปวยจิตเวชที่บาน เม่ือไมก่ีวันที่ผานมาก็เห็นเจาหนาที่ออกพื้นที่ไปเย่ียมบานผูปวย เนื่องจาก
การโยกยายเจาหนาที่ไมทราบกระทบทีมชุดคัดกรองหรือไม หากเลขาเห็นสมควรปรับเปลี่ยน
เพิ่มเติมรายชื่อใหมแลวแจงกลับดวย  

นางสาวณภัทร  วารีจันทร อยากทราบถึงเรื่องการดำเนินงานเกี่ยวของกับยาเสพติดของหนวยงานตางๆ เพื่อ
จะนำมาบูรณาการกำดำเนินงานกันของหนวยงานตางๆ ไดงาย หากหนวยงานไหนมีกิจกรรม
แผนการดำเนินงานที่เก่ียวของรบกวนแจงใหทราบดวย  

นายวีระ  พวงพู  การประชุมครั้งตอไป นอกจากคณะกรรมการแลวอยากใหเชิญหนวยงานอื่นเพิ่มเติม เชน 
ปลัดอำเภอฝายปองกัน ตำรวจฝายปรามปราบ สถานศึกษา เปนตน อยากใหเขารวมประชุม
เพื่อนำเสนอขอมูลตางๆ รวมดวย  

นางสาวณภัทร  วารีจันทร เทศบาลก็เชนเดียวกันคะ มีกิจกรรมการดำเนินงานปองกันแกไขปญหายาเสพติด
หลายกิจกรรม เชน กีฬาตานยาเสพติด และมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ทางเราก็อยากทราบ 
กิจกรรมของหนวยงานตางๆ จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของสงแผนงาน/กิจกรรมโครงการ ที่
เก่ียวของกับยาเสพติด รวมถึงงานสูงอายุดวย  

นายวีระ  พวงพู  อาจทำหนังสือไปยังหนวยงานตางๆ เพื่อขอขอมูล เราตองการขอมูลอะไรบาง ใหทำหนังสือ
ไปขอขอมูลไดเลย  

นางสาวณภัทร  วารีจันทร เอกสารประกอบการประชุมสามารถดาวนโหลดไดจาก QR Code ที่แสดงไดเลย 
นายวีระ  พวงพู  ทานอื่นมีเรื ่องอะไรที่จะเสนอเพิ่มเติมหรือไมนอกเหนือจากที่เราประชุมกัน เผื่อจะฝาก

ประชาสัมพันธหรือนำไปแจงในที่ประชุม ในป 67 จังหวัดเรารับเปนเจาภาพกีฬาแหงชาติ 
จัดกีฬากระจายสนามไปทุกอำเภอ ของของอำเภอมะขามเปนสนามฟุตบอลได แตหลักๆ คือ
สนามในเมือง ทีมงานของ รพ.สต. มีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม  

นางสาวสาวิตรี  คงชุม ขณะนี้ทาง รพ.สต. ยังไมมีผูปวยที่สงตอมาเพ่ือคัดกรอง 
นางสาวณภัทร  วารีจันทร อำเภออื่นมีขอใหเขาไปตรวจสารเสพติดให จึงเปนประเด็นพูดคุยกันวาจะตองขอ

ผานศูนยคัดกรองเทานั้น และก็เริ่มมีเจาหนาที่ไปจับมาสงศูนยคัดกรองบาง ในการจะเขาไป



รวมตรวจในโรงเรียนก็เชนกันตองทำเรื่องขอไปยังศูนยคัดกรอง และไมควรแจงลวงหนา
เพราะเด็กอาจจะรูตัวและหลบหนีได 

นายวีระ  พวงพู  หากตรวจเจอแลวทำอยางไรตอไป 
นางสาวณภัทร  วารีจันทร ถาตรวจเจอเราตองคัดกรองวาเปนผูใช ผูเสพ หรือผูติด แลวนำเขาสูกระบวนการ

บําบัดตอไป ที่ผานมาทางโรงพยาบาลมีการบําบัดใหขางในโรงเรียน และก็มีสงบําบัดที่
โรงพยาบาล แลวแตดุลยพินิจของและความสะดวกของโรงเรียนกับทางโรงพยาบาล 

นายวีระ  พวงพู  มอบคุณณภัทรประสานงานในเรื่องของตำรวจ การประสานงานตางๆ ขอบคุณคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ ที ่มาเขารวมประชุม 
หลังจากที่ระงับไปนาน ขอขอบคุณทุกทาน หากไมมีอะไรเพ่ิมเตมิขออนุญาตปดประชุม 

 
       


